

ส่วนที่3

จุดเด่น - แนวทางเสริม และจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข

จากรายละเอียดของผลการประเมินการดำเนินงานและผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 สรุปจุดเด่น/แนวทางเสริม และจุดอ่อน/แนวทางแก้ไขในภาพรวมของหน่วยงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

องค์ประกอบ	จุดเด่น	แนวทางเสริม	จุดอ่อน	แนวทางแก้ไข
3.กิจกรรมการพัฒนา นักศึกษา	<p>1. มีการสำรวจความต้องการจำเป็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนำไปปรับแผนการให้บริการต่างๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาในด้านต่างๆ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆให้กับนักศึกษา</p> <p>2. ในปีการศึกษา2552 มีกิจกรรม นักศึกษาเกิดขึ้นทั้งหมด 148 กิจกรรม ครอบคลุมกิจกรรมทั้ง 5 ด้าน</p> <p>3. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษามากขึ้น</p> <p>4. มีการจัดบุคลากรกำกับ ดูแล การจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยใกล้ชิด</p>	<p>1. ควรเพิ่มการจัดกิจกรรมที่เน้นในเรื่องความรักชาติ ความสามัคคี ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้มากขึ้น และส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาให้มากขึ้น</p> <p>2. กำกับดูแลแนะนำการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนั้นๆ</p>	<p>1. ชมรมนักศึกษาบางชมรมยังขาดความเข้มแข็ง ขาดผู้นำที่ดีในการทำกิจกรรมและบางชมรม มีนักศึกษาเฉพาะสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งเท่านั้น ไม่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาอื่นเข้าร่วม</p> <p>2. ไม่มีงบประมาณในการทำกิจกรรมของสาขาวิชาทำให้นักศึกษามีการจัดเก็บเงินในสาขาวิชากันเป็นจำนวนมาก</p> <p>3. กิจกรรมการรับน้องในสาขาวิชายังคงมีการทำผิดระเบียบอยู่ เช่น การรับน้องที่รุนแรง การรับน้องนอกสถานที่ เป็นต้น</p> <p>4. ช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยให้จัด</p>	<p>1. ควรมีการทบทวนเรื่องการจัดกิจกรรมของสาขาวิชาให้มีโครงสร้างที่ชัดเจน และมหาวิทยาลัยควรจัดงบประมาณสนับสนุนในทุกสาขาวิชา</p> <p>2. สาขาวิชา ควรกำกับดูแล ให้คำแนะนำในการใช้จ่ายเงินเพื่อการจัดกิจกรรมต่างๆของสาขาวิชา ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม</p> <p>2. มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนการจัด วัน เวลา ที่ว่างจากการเรียน การสอนจริงๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำกิจกรรมตามสมควร</p>

องค์ประกอบ	จุดเด่น	แนวทางเสริม	จุดอ่อน	แนวทางแก้ไข
			กิจกรรมในเวลา 15.00 น. ของวันศุกร์ เป็นช่วงเวลาที่ไม่ว่างและโดยข้อเท็จจริงก็ยังมีจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ทำให้นักศึกษาไม่สามารถใช้เวลาในการจัดและการร่วมกิจกรรมได้เต็มที่	
6.การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	<p>1.มหาวิทยาลัยให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมมากโดยพิจารณาให้โควตา นักศึกษาด้านดนตรีและนาฏศิลป์เป็นประจำทุกปี โดยนักศึกษามีสิทธิได้ยกเว้นค่าหอพักนักศึกษา ทำให้ได้กลุ่มนักศึกษาที่มีความสามารถในด้านนี้ ทำให้มีผลงานที่ต่อเนื่อง</p> <p>2.มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างมากโดยให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ</p> <p>3. บุคลากรในงานมีจำนวนเพียง 3 คน แต่สามารถที่จะรองรับการจัดการแสดงในงานของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี</p>	มหาวิทยาลัยควรดำเนินการในส่วนของการรวบรวมองค์ความรู้ในศิลปวัฒนธรรมในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นแหล่งความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ในเชิงวิชาการในด้านนี้ให้มากขึ้นให้สมกับเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย	ขาดแคลนผู้ที่มีความรู้ ความสนใจ ความสามารถในเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งที่จะสามารถเผยแพร่และบริการด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ	เนื่องจากการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยจึงควรมีนโยบายและให้ความสำคัญในเรื่องนี้ให้มากขึ้นทั้งอาคารสถานที่และบุคลากร

องค์ประกอบ	จุดเด่น	แนวทางเสริม	จุดอ่อน	แนวทางแก้ไข
<p>10. ภารกิจหลักของหน่วยงาน</p>	<p>1.ทุกงานในส่วนนิจการนักศึกษา มุ่งเน้นการให้บริการกับนักศึกษาอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ</p> <p>2. หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีมากเพียงพอที่จะรับนักศึกษาเข้าพักได้ มีความสะอาด สะดวก สบายและปลอดภัย</p> <p>3. มีที่ปรึกษาหอพักดูแลช่วยเหลือนักศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>4. มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาที่สามารถจัดสรรให้กับนักศึกษาได้ ร้อยละ 94.56 ของจำนวนนักศึกษาที่ขอทุน (ไม่นับรวมทุน กยศ.)</p>	<p>1.จัดสภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์บริเวณ รอบหอพักให้สวยงามเป็นที่พักผ่อนของนักศึกษาได้</p> <p>2.มีการระดมทุนการศึกษาจากภายในและภายนอกให้มากขึ้น</p>	<p>1.หอพักนักศึกษาก่อสร้างและใช้งานมานานแล้ว โดยเฉพาะกลุ่มหอพักสุรนิเวศ 1-6 มีสภาพชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา มองดูไม่สวยงาม น่าพักอาศัย</p> <p>2. ได้มีหอพักเอกชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเปิดให้บริการแก่นักศึกษาในราคาที่ไม่แพง และไม่มีกฎระเบียบ ทำให้นักศึกษาไปพักอาศัยข้างนอกเป็นจำนวนมาก</p>	<p>1. ควรมีการปรับปรุงซ่อมแซมหอพักในกลุ่มดังกล่าว โดยการปิดซ่อมใหญ่สลับกันไป อาจต้องเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยให้มีหลายระดับราคาเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาเพื่อที่จะแข่งขัน ได้</p> <p>2. อาจมีการจัดแบ่งบางโซนของหอพักให้เป็นหอพักสำหรับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ของหอพักให้สูงสุดและเป็นการเพิ่มรายได้ของมหาวิทยาลัยด้วย</p>